

'แม่ฟ้าหลวง'หนุนเมืองสมุนไพรเชียงราย

กรุงเทพธุรกิจ ● มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ไฟเขียวเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพร จัดทำชุดทดลองยาสมุนไพร 5,400 ครั้วเรือนใน 18 อำเภอในเชียงราย หวังสร้างการรับรู้และนำไปสู่การปลูกและใช้รักษาโรคคู่ขนานการแพทย์แผนปัจจุบัน

นางดารณี อ่อนชมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ จ.เชียงราย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 เมืองสมุนไพรนำร่องร่วมกับสภากลนคร ปราจีนบุรี สุราษฎร์ธานี โดยมี ม.แม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยสนับสนุน จึงจัดทำชุดทดลองยาสมุนไพรสำหรับ 5,400 ครั้วเรือนใน 18 อำเภอ

ชุดทดลองยาดังกล่าวจะบรรจุยาสมุนไพร 17 ชนิด ที่ผ่านการวิจัยเก็บข้อมูลมาแล้วว่าได้รับความนิยมและถูกใช้บ่อย จึงนำมาพัฒนาต่อยอดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรในชนิดที่ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อีกทั้งยังใช้วัตถุดิบในพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยการปลูกแล้วจำหน่ายให้กับโรงงานผลิตยาสมุนไพรของมหาวิทยาลัย

"โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขผ่านโครงการเมืองสมุนไพร นอกจากดูแลการวิจัยเก็บข้อมูล พัฒนาและผลิตแล้วยังมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการใช้อย่างสมุนไพร ดังกล่าวด้วย" นางดารณี กล่าว

ตัวอย่างยาในชุดทดลองยา เช่น ได้แก่ เจลกากเมล็ดชา น้ำมัน ขี้ผึ้งเสลดพังพอน แคมซูลขมิ้นชัน ยาเขียวหอม แคมซูลฟ้าทะลายโจร ยาธาตุนครบรจบยาหอมเนาวโกฐ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมะแขว่น ผลิตโดยโรงงานผลิตยาสมุนไพรของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐาน GMP/PICs ที่นอกจากจะเป็นหน่วยปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาการแพทย์ประยุกต์ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและแหล่งผลิตยาสมุนไพรสำหรับใช้ในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยด้วย

"เราคาดหวังให้ชุดทดลองยาสมุนไพรจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านในเรื่องสมุนไพรรักษาโรค กระทั่งสามารถปลูกใช้เองภายในครัวเรือนเป็นทางเลือกของการรักษาคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน" นางดารณี กล่าว

ด้าน รศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวว่ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงคุณประโยชน์สมุนไพรไทย จึงทำการศึกษาวิจัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 11 ชนิดชื่อแบรนด์ "เจ้าคุณวัน" ได้แก่ เจลกากเมล็ดชา ขี้ผึ้งเสลดพังพอน ขมิ้นชัน ยาเขียวหอม ฟ้าทะลายโจร เม็ดอมอดบุหรี่ปรงฟ้า ยาธาตุนครบรจบ ยาหอมเนาวโกฐ และผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น ซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่มเครื่องเทศ พบมากในแถบพื้นที่ภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยมีแผนงานเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่กำหนดยุทธศาสตร์ให้เชียงรายและ 3 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่สำคัญและมีคุณภาพ เพื่อให้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันในทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกระตุ้นการสร้างรายได้ของจังหวัดและประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ตลอดจนมีการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น